



# โพสต์ทูเดย์

Post Today  
Circulation: 320,000  
Ad Rate: 900

Section: ธุรกิจตลาด/ธุรกิจ-ตลาด

วันที่: ศุกร์ 4 มกราคม 2562

ปีที่: 16 ฉบับที่: 5811

Col.Inch: 44.03 Ad Value: 39,627

หัวข้อข่าว: แนวโอกาสรับทุนนอก

หน้า: B2(บน)

PRValue (x3): 118,881

ศิลปิน: ชาว-ดำ

# แนวโอกาสรับทุนนอก

## เผยสงครามการค้าส่งผลต่างชาติย้ายฐานการผลิตมาไทยเพิ่มขึ้น

โพสต์ทูเดย์ - นักวิชาการพีบีไอชี้แนวโน้มการลงทุนของต่างชาติในปีหน้าหลังไหลมาไทยจากผลพวงสงครามการค้า และ 5 กลยุทธ์พร้อมรับโอกาส

น.ส.มณฑินี วีระมังคละนันท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปริดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือเอฟดีไอ เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยมากขึ้น และมีผลอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ ยังพบว่าผลกระทบของสงครามการค้าจีน สหรัฐ จะส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยมากขึ้น ทำให้เกิดการเสริมสร้างโอกาสในการทำงาน การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศที่เข้ามาลงทุน โดยจากรายงานการลงทุนโลกประจำปี 2561 พบว่า เอฟดีไอที่เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นแตะ 400% เป็นผลจากการลงทุนที่เข้ามาเพิ่มขึ้นจากสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และอาเซียน อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่การลงทุนยังคงหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในปี 2562

ทั้งนี้ จากโอกาสของเอฟดีไอที่มีแนวโน้มหลังไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นในปี 2562 ภาครัฐและผู้ประกอบการไทยควรเรียนรู้ความต้องการของนักลงทุนต่างชาติรวมทั้งการรับมือการเข้ามาของทุนจาก

ต่างประเทศอย่างเหมาะสม ที่จะทำให้ประเทศไทยคว้าโอกาสในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น นำมาซึ่งการกระจายรายได้ในประเทศที่เพิ่มขึ้น

สำหรับการปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อรับโอกาสดังกล่าว ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 จับตาผลเทรดวอร์พร้อมรับโอกาสครั้งใหญ่ สงครามการค้า และการตั้งกำแพงภาษีระหว่างจีนและสหรัฐ ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติหันมาสนใจการลงทุนในตลาดเกิดใหม่อย่างประเทศไทยมากขึ้น

อย่างไรก็ดี สงครามการค้าที่ยืดเยื้อก็มีที่ท่าว่าจะสิ้นสุดลง หลังการเจรจาสงบศึกทางการค้าในเวทีการประชุม จี20 ที่เพิ่งผ่านมา ภาครัฐและผู้ประกอบการไทยจึงควรจับตาผลการเจรจา และท่าทีของทั้งสองประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือกับนโยบายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามมาหลังการเจรจา

ปัจจัยที่ 2 ภาคบริการไทย ถูกใจทุนต่างชาติ ในบรรดาภาคการลงทุนของไทยทั้งภาคการเกษตร ภาคการผลิต และภาคบริการ ส่วนที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจได้สูงสุด และยังเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนต่างชาติก็คือ ภาคบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ประเทศไทยและที่ผ่านมามีความสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติได้อย่างมหาศาล สิ่งที่ภาครัฐควร

ทำก็คือ เร่งสร้างแรงงานเพื่อตอบสนองการลงทุนจากต่างประเทศในภาคบริการ

ขณะที่ปัจจัยที่ 3 ควรชิมชั้บเทคโนโลยีต่างชาติ เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจไทย จากแนวโน้มเอฟดีไอที่จะไหลเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้นในปี 2562 ที่จะนำพาทั้งเม็ดเงินเข้ามาในประเทศและจะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามายังประเทศไทยด้วย ปัจจัยที่ 4 โครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นสูง ขานรับการลงทุนธุรกิจใหม่การลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปัจจัยที่ 5 ต้องรู้เขารู้เรา เอาใจนักลงทุน เพราะสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัยความพร้อมทางเศรษฐกิจดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่จะพิจารณาถึงความรู้และความเข้าใจของประเทศเจ้าบ้าน ตลอดจนบริบทและวัฒนธรรมทางการค้าของประเทศผู้มาลงทุน ■



# ไทยโพสต์

Thal Post  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/บันทึกสังคม

วันที่: ศุกร์ 4 มกราคม 2562

ปีที่: 23 ฉบับที่: 8090 หน้า: 16(ซ้าย)

Col.Inch: 16.17 Ad Value: 13,744.50 PRValue (x3): 41,233.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: บันทึกสังคม: ประชาสัมพันธ์เตรียมงาน



## ◀ ประชาสัมพันธ์เตรียมงาน

ผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมทีมประชาสัมพันธ์ งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 73 ซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี พิษญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมด้วย ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส



# สยามรัฐ

Siam Rath  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 4 มกราคม 2562

ปีที่: 69 ฉบับที่: 23932 หน้า: 11(ซ้าย)

Col.Inch: 14.09 Ad Value: 11,976.50 PRValue (x3): 35,929.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ข่าวดี! 'สวทช.' เปิดรับสมัครนศ. รับ 90 ทูบป.โทวิศวะนานาชาติ

## ข่าวดี! 'สวทช.' เปิดรับสมัครนศ. รับ 90 ทูบป.โทวิศวะนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายที่มีพื้นฐานความรู้ด้านเครื่องกล ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

รวมถึงมีความสามารถและทักษะทำงานวิจัยสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AE) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES) และวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (SERE) โดยแต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุน เท่านั้น

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ [www.nstda.or.th/taist\\_tokyo\\_tech/](http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 มี.ค.62 (สำหรับหลักสูตร AE) และวันที่ 14 มี.ค.62 (หลักสูตรอื่นๆ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2564-8016-8 หรือทาง e-mail: [taist@nstda.or.th](mailto:taist@nstda.or.th)